
 

- ๑ - 
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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ ำนวน   ๓   เรื่อง 

- เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  ๑. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที ่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ท่ีประชุมได้พิจารณา
รับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองแล้ว  
  ๒. กระทู้ถามซึ่งประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุญาตให้ตั้ งเป็นกระทู้ถาม
เป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในก าหนดเวลา  ๑๕ วัน
นับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถามดังกล่าวไปยังรัฐมนตรี ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ านวน ๓ กระทู้ ดังนี้ 
       ๑) กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือก าหนดรายการกิจการอื่นที่ เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  นายชลิต  แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๒๕  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันจันทร์ที่  ๓๐  ตลุำคม  ๒๕๖๖ 
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    ๒) กระทู้ถาม เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      ๓) กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการเร่งรัดจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  ๓. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมาย
ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาแ ล ะ ใ น ส ัด ส ่ว น
ของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกสามารถเสนอรายชื่อต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้  
จนถึง เวลา  ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันนี ้นั ้น  ปรากฏว่ายัง ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อ
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาดังกล่าว  ดังนั ้น  เ พื่อ ให้
เป็นไปตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จึงเห็นสมควรให้ขยายเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลที่ เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน
เพื่อผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาออกไปจนถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันนี้  โดยท่านสมาชิก
สามารถเสนอรายชื่อได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา     

  ที่ประชุมรับทรำบ 

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                        
  - รบัรองรายงานการประชมุวุฒิสภา จ านวน ๕ ครัง้ คอื 
     ครั้งที ่๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
     ครั้งที ่๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖   
     ครั้งที ่๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันองัคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ครั้งที ่๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่๔ กนัยายน ๒๕๖๖ และ 
      ครั้งที ่๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันองัคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน ๕ ครั้ง โดยไม่มีกำรแก้ไข 
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 (๓) กระทู้ถำม                                                                 

๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ                                           จ ำนวน   ๓   เรื่อง 
 

 

ผลกำรพิจำรณำ 
เนื ่องจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  

(พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี้ กระทู้ถามที่ไม่ได้ตอบในสมัยประชุม เมื่อสิ้นสุด
สมัยประชุม ประธานวุฒิสภาจะรวบรวมแจ้งรัฐมนตรีด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๒ 
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เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางสาวสุดาวรรณ 

หวังศุภกิจโกศล) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี ้ กระทู้ถามที่ไม่ได้ตอบในสมัยประชุม เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม 
ประธานวฒุิสภาจะรวบรวมแจ้งรัฐมนตรีด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๒ 

 
 

๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดสรรพื้นที่ป่ำชำยเลนให้เอกชนปลูกป่ำชำยเลน
เพ่ือประโยชน์จำกคำร์บอนเครดิต (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

 

๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศจำกกำรท่องเที่ยว 
(นำยชลิต  แก้วจินดำ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 
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ผลกำรพิจำรณำ 
ด้วยตั้งแต่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน ๗,๗๗๔ แห่ง ไม่นับรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ลดลงจากที่เคยจัดเก็บตามกฎหมายเดิม เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รัฐบาลให้เก็บภาษีเพียงร้อยละ ๑๐ ของที่ประเมินได้ ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะจัดท าโครงการ 
ด้านบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี 
มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอัตราการจัดเก็บภาษี ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ให้เหมาะสม
ตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม และจากการที่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่ศึกษา
ดูงาน อปท. ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีจังหวัดกว่า ๔๐ จังหวัดได้รับรายงานและข้อร้องเรียนถึงปัญหาอุปสรรค
และข้อขัดข้องในการด าเนินการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลัง
จะจัดงบประมาณชดเชยให้ อปท. เพ่ิมเติม ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้รับหรือไม่ รวมทั้งชดเชยให้กับ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครและเทศบาลเมือง จากการที่ได้ลดการเก็บภาษีนี้ลง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และพ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างไร อีกทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลได้ประกาศให้ อปท. เก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ลดลงร้อยละ ๑๐ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับประชาชน เป็นนโยบายและแนวทาง 
ที่ไม่น่าจะเหมาะสมหรือไม่ เว้นแต่รัฐบาลจะมีการชดเชยรายได้ในส่วนนี้ที่หายไปให้กับ อปท. รวมถึง 
มีแนวทางที่จะพิจารณาปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไปอย่างไร 
และจะมีการตั้งคณะท างานร่วมของทุกฝ่ายเพ่ือพิจารณาร่วมกันหรือไม่ โดยเฉพาะตัวแทนจาก  อปท. 
ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้  
ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขไปพร้อมกับการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บภาษีอย่างไร 

นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า มีการชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ส าหรับปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ครั้ง 
คือ ครั้งแรกมีการพิจารณาผ่านการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๖๘ ล้านบาท ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 
ครั้งที่สองมีการตัดงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประมาณ ๑,๙๗๐ ล้านบาท 
ให้กับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ส่วนปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติในการประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบแนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบ 

๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ (พลเอก เลิศรัตน์  
รัตนวำนิช เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
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จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ในส่วนประเด็นที่รัฐบาลให้ อปท. เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดลงร้อยละ ๑๐ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่ามาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะช่วยให้ท้องถิ่นมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ผ่านทางการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ท าให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีนิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะได้เพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้ อปท. ได้รับการจัดสรรรายได้เพิ่มขึ ้น 
ส าหรับการบริหารจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ รัฐบาลจะมีการ
พิจารณากรอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่กระทบกับรายได้ของท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญ  
แต่ในขณะเดียวกันจะค านึงถึงประชาชนผู้ถือครองที่ดินและมีภาระในการช าระภาษี และจะส่งค าตอบ
กลับมาให้พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ผ่านประธานวุฒิสภา 

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหา
ค่อนข้างมากและมีความสลับซับซ้อน การค านวณเพ่ือประเมินจ านวนภาษีมีขั้นตอนและปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาหลายประการ การนิยามสิ่งปลูกสร้างไม่ครอบคลุมทุกสถานที่ทุกประเภท เช่น เสาโทรคมนาคม 
พ้ืนที่ป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้ง อปท. จ านวนมากขาดเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความรู้เพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมถึงที่ดินบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์และเจ้าของไม่อยู่ จึงเป็น
อุปสรรคในการประเมินและจัดเก็บภาษี ตลอดจนแนวเขตของ อปท. ไม่ชัดเจนและบางแห่งทับซ้อนกัน 
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการขยายสัดส่วนการจัดสรรงบอุดหนุน อปท. ว่า ควรปรับปรุงรายได้ของ อปท. 
โดยเสริมสร้างรายได้และปรับโครงสร้างภาษี  ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ อปท. 
เพ่ือให้ อปท. มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ อปท. ในกรณีที่รัฐบาลลดหย่อนภาษี
ให้ประชาชนเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ รัฐบาลควรเน้นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ า โดยเพ่ิม
งบประมาณและรายได้ให้ อปท. ให้มากขึ้น ๑ - ๒ แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จะครบวาระท่ีจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการพิจารณาโดยละเอียดว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจุดอ่อน ช่องโหว่ และอุปสรรค
ในการด าเนินภารกิจอย่างไร และมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ รวมทั้งจะขอรับประเด็น
เรื่องการจัดเก็บภาษีเสาโทรคมนาคมและพื้นที่ป่าชายเลนไปพิจารณาทบทวนต่อไป 
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๓.๒ กระทูถ้ำมด้วยวำจำ                                 จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื ่องจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  

(พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี ้ หากสมาชิกยังประสงค์ที ่จะตั ้งเป็นกระทู ้ถามด้วยวาจา  
ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้
กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่
เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรขออนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำของเทศบำล
ต ำบลกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ (นำงสำวภัทรภร  วรำมิตร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรแต่งตั้งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
(นำยวันชัย  สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) 
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 เรื่องด่วน                                                                        จ ำนวน   ๓   เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่  ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นายเอกวิทย์  วัชชวัลคุ ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น 
  บัดนี้  คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดท ารายงานมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงาน  
ของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว 
ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
  ให้ควำมเห็นชอบ  ๒๐๒  คะแนน 
  ไม่ให้ควำมเห็นชอบ      ๑  คะแนน 
  ไม่ออกเสียง       ๔  คะแนน 

  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นำยเอกวิทย์  วัชชวัลคุ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ (คือ ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๓ คน) 
จึงถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ 

       ๑. ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
(ตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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  ทั้งนี้  ระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนนในเรื่องด่วนที่ ๑ ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาระหว่างนับคะแนน ตามข้อบังคับข้อ ๗๓ 
และที่ประชุมได้เห็นชอบให้ยกระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่องด่วนที่ ๒ และเรื่องด่วนที่ ๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อน
ตามล าดับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่        จ ำนวน   ๑   เรื่อง    

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๔ ครั้ง และรายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
 
 เรื่องด่วน                                                                         

 
   

  ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

 ๖.๑ ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๔ ครั้ง 
และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ   
และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 

   ๒. ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ   
และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตลุำกำรศำลปกครองสงูสดุ 
(ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ านวน ๕ ราย ต่อนายกรัฐมนตรี 
    บัดนี้  นายกรัฐมนตรีได้เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ านวน ๕ ราย ดังกล่าว มายังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑. นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์ ๒. นายวรวิทย์  สุขบุญ ๓. นายเชิดชู  
รักตะบุตร ๔. นายบุญเสริม  นาคสาร ๕. นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์   
  โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึง่
มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมได้มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญเ พ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ   
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ  
ศาลปกครองสูงสุด จ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายจัตุรงค์  เสริมสุข  ๒. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 

  ๓. พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  ๔. พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ 

  ๕. นายซากีย์  พิทักษ์คุมพล  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ 

  ๗. นายประมาณ  สว่างญาติ  ๘. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ 

  ๙. นางวรารัตน์  อติแพทย์  ๑๐. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
  ๑๑. นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์  ๑๒. นายสมชาย  เสียงหลาย 
  ๑๓. นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง  ๑๔. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ 
  ๑๕. พลเอก อู้ด  เบื้องบน 
  โดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภา
มีมติตั้ง 
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  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอยกระเบียบวาระที่ ๖.๒ 
และระเบียบวาระที่ ๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามล าดับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 
 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ผู้เสนอญัตติ ได้เสนอเหตุผลของการเสนอญัตติเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมว่า 
ตามที่ข้อบังคับ ข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง 
อาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการได้ไม่เกินคณะละสี่คณะ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบัน
จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพบว่า ได้เกิดปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
หรือการตีความปัญหาข้อกฎหมายต่างแตกกันของคณะกรรมการ กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. โดยมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนด
เป็นหลักการกว้าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกหรือการได้มาซึ่งเลขาธิการ กสทช. ให้ ประธานกรรมการ 
โดยความเห็นชอบของ กสทช. เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ กสทช. โดยไม่ได้ก าหนดรายละเอียด
ลงลึกไปในการกระบวนการสรรหาหรือวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ จากหลักการบทบัญญัติมาตราดังกล่าวท าให้เกิดการตีความข้อกฎหมายไม่ตรงกัน 
คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบกรรมการ กสทช. 
จึงควรเป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวของ กสทช. ประกอบกับการแต่งตั้ง
เลขาธิการ กสทช. เป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากต าแหน่งเลขาธิการ กสทช. ถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

   ๓. เลือกกรรมกำรกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ  
(ตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

   ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะอนุกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม เพ่ิมเติม 
พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ เป็นผู้เสนอ 
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ของหน่วยงานซึ่งว่างลงตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และยังไม่มีการแต่งตั้งส่งผลกระทบต่อการด าเนินการต่าง ๆ 
ตามหน้าที่และอ านาจการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศ รวมถึงการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร จึงสมควรที่จะมีการพิจารณาศึกษา 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการตีความกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกัน และน าข้อมูล ข้อกฎหมายมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าเป็นรายงานพิจารณาศึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป    

 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติให้ที่ประชุมมีมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง เป็นการชั่วคราว
เฉพาะกรณี เพ่ือตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ขึ้น อีกหนึ่งคณะ 
รวมเป็น ๕ คณะ เพื่อท าหน้าที่ ๑) พิจารณาศึกษาแนวทาง กระบวนการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. 
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒) รับฟังสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข ตลอดจนการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ กสทช. เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศชาติ และประชาชน ๓) จัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษา พร้อมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อคณะกรรมาธิการ และรายงานต่อวุฒิสภา 

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน โดยใช้งบประมาณภายใต้วงเงินงบประมาณที่คณะกรรมาธิการได้รับจัดสรร 

 ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่ำว และลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙ 
วรรคหน่ึง เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี ให้คณะกรรมำธิกำรตั้งคณะอนุกรรมำธิกำรเพ่ิมเติมได้อีก ๑ คณะ 
รวมเป็น ๕ คณะ 

 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว            จ ำนวน   ๒   เรื่อง 

 

 

    ผลกำรพิจำรณำ     
     รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คนที่สาม (นางสุวรรณี  
สิริเวชชะพันธ์) และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล) เสนอรายงานต่อที่ประชุม
สรุปได้ว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นการยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว 

 ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง โอกำสของเศรษฐกิจชุมชนกับกำรเติบโต
ของพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว  
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โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพ้ืนที่ในเขต ๓ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง จากการปรับนโยบายยุทธศาสตร์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาเป็นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ
การก าหนดพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค และการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ๕ ด้าน เพื่อกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม โดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุน
และเศรษฐกิจฐานราก ได้จัดท ารายงานการศึกษา เรื่อง “โอกาสของเศรษฐกิจชุมชนกับการเติบโตของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาชี้แจง
และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
โอกาส ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ และแนวทางการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อเสนอนิติบัญญัติ เพ่ือสร้างโอกาส
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนที่ EEC ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยในส่วนของข้อเสนอนั้น 
คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๔ ภาค จึงจ าแนก ข้อเสนอเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อเสนอ
เชิงปฏิบัติ ควรแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการที ่ด ูแลด้านเศรษฐกิจชุมชนเป็นการเฉพาะ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังผู้ประกอบกิจการและกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับมาตรการจูงใจและ
สิทธิประโยชน์ การสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ EEC  และด าเนินการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ มีการเชื่อมโยงทุนของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน
กับผู้ประกอบการ  และจัดให้มีตลาดเพ่ือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
ทบทวนมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการท้องถิ่น  ๒) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระดับจังหวัด) 
ควรแต่งตั้งให้มีผู้แทนของส านักงานคณะกรรมการ EEC เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระดับจังหวัด) ของทั้ง ๓ จังหวัด เพื่อเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ ด าเนินการประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด และควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และครอบคลุมข้อมูลปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและแสดงผลในลักษณะแผนที่ เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้งาน ๓) ข้อเสนอนิติบัญญัติ 
การขยายพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปยังพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดต่อเนื่องที่มีศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ ควรพิจารณาก าหนดให้
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พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขยายวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือให้มีลักษณะที่กว้างขึ้น 
ขยายวัตถุประสงค์ที่มีอยู่หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถน าเงินกองทุนมาใช้ส าหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนแก้ปัญหาของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการ
ได้จัดท าข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๔ ภาค ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ดังนี้ การรู้จักพ้ืนที่ และ "ทุน" ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน รู้จักเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการท างานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อย่างบูรณาการร่วมกันในพ้ืนที่ การเตรียมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน 
การเตรียมมาตรการจูงใจหรือสิทธิประโยชน์ เตรียมการประชาสัมพันธ์ และเตรียมทุนเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่ 
 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยมีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานในเรื่องดังกล่าวสรุปได้ว่า 
ควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม เช่น ข้อเสนอนิติบัญญัติ ควรระบุว่าจะแก้กฎหมายฉบับใด แก้อย่างไร 
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้มีการขยายพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง หากรัฐบาล
วางแผนในระยะยาวอาจเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมต่อกับ EEC ได้ ในส่วนการเตรียมทุนเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่ ควรขยายให้ครอบคลุมในเรื่องใด เช่น วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า ตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
หากระบุให้ชัดเจนจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส าเร็จได้ ขอฝากให้คณะท างานประชาสัมพันธ์เข้าถึงฐานราก
ของชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่มีจ านวนมาก เพ่ือให้เกิดการรับรู้ว่าโครงการนี้มีข้อดีอย่างไร และประชาชน
จะได้รับประโยชน์อย่างไร 
 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรม คนที่สาม (นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์) และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (พลเอก วีรัณ  
ฉันทศาสตร์โกศล) และคณะท างาน (นายธัชพล  กาญจนกูล) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในส่วนการขยายพ้ืนที่ 
ในเบื้องต้นหากเป็นจังหวัดจันทบุรีสามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ แต่หากเป็นกรณีขยายขอบเขต
ที่อยู่นอกภาคตะวันออกจะต้องแก้ไขกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ส านักงาน EEC เสนอแก้ไขมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเป็นที่มาของข้อเสนอนิติบัญญัติ 
ในส่วนประเด็นการเตรียมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค 
โดยแต่ละภาคมีความโดดเด่นแตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่ว่าเหมาะกับกิจกรรมใด ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อสังเกตจากการถอดบทเรียนมาเป็น
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และในส่วนการประชาสัมพันธ์นั้น จากการลง พ้ืนที่ของคณะกรรมาธิการ
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ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เชิญประชาชนเข้ามาร่วมเสวนาจ านวนมาก ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นพ้ืนที่ใหญ่การประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วถึงอาจท าได้ยาก แต่ปัจจุบันส านักงาน EEC ได้ลงพ้ืนที่สัปดาห์ละ ๒-๓ ครั้ง ไปพบกับผู้น าชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสร้างการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน 
หรือตั้งกลุ่มออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ 

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

  

 

ผลกำรพิจำรณำ 
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ ่น (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การก ากับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส าหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล) รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
(พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ)  ได้ร่วมเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวนมาก คือ คน รถ  
ถนน การบังคับใช้กฎหมาย และวัฒนธรรมในการขับขี่ และการแก้ไขปัญหามีอุปสรรคจากการขาดแคลน
บุคลากร งบประมาณ การบูรณาการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม 
ควรยกระดับการแก้ไขความปลอดภัยทางถนนไปสู่ระดับสากล โดยการน าแนวคิด Star Rating ซึ่งเป็นการ
น าองค์ประกอบของถนน สภาพการจราจรที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บมาค านวณเป็นคะแนน
ความเสี่ยง และแบ่งระดับในลักษณะการให้ดาว ตามเกณฑ์กลุ่มผู้ใช้ทางแต่ละประเภทในทุก  ๆระยะ ๑๐๐ เมตร 
ตลอดของถนน โดยถนนที่ได้ระดับ ๕ ดาว เป็นถนนที่มีความปลอดภัยที่สุด ซึ่งนานาชาติยอมรับมาตรฐาน
ควรอยู่ตั้งแต่ระดับ ๓ ดาวขึ้นไป ซึ่งแนวคิดนี้สหประชาชาติแนะน าให้ใช้ทุกประเทศ  ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
จึงมีข้อเสนอแนะ จ านวน ๓ ด้าน ๑. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ๒. ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย และ 
๓. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นส าคัญจ านวน ๕ ข้อ คือ ๑) การก าหนดให้
เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ๒) กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการต้องมีส่วนขับเคลื่อน
ความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง ๓) ควรสนับสนุนให้มีศาลจราจร ๔) การสร้าง

         ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรมีส่วนรว่มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

และประชำชน ในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน  

ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิน่พิจารณาเสร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๕ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

วัฒนธรรมในการขับขี่ มารยาทบนท้องถนนตั้งแต่ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีวัฒนธรรมและมารยาทที่ดี
ในการใช้รถใช้ถนน และ ๕) สนับสนุนให้ถนนที่อยู่ในการดูแลของ อปท. ทุกแห่งได้มาตรฐาน ๓ ดาว 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก  
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่จักรยานยนต์และเกิดเหตุบริเวณถนนสายรอง ในความดูแลของท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะที่ให้ อปท. เข้ามาจัดการดูแลความปลอดภัยทางถนนจึงนับเป็นข้อเสนอแนะที่ตรงกับปญัหา
มากที่สุด และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอ านาจจัดการปัญหาดังกล่าว เช่น กระทรวงคมนาคม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงมหาดไทย เข้ามาช่วยเหลือ
และสนับสนุน อปท. กระจายอ านาจให้ส่วนท้องถิ่นได้จัดการดูแลความปลอดภัยทางถนนในทอ้งถิน่ดว้ยตนเอง 
มีการเชื่อมโยงการท างานกันระหว่างศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
และระดับท้องถิ่น ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ควรมีการทดลองท า Sandbox การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในส่วนท้องถิ่น ตลอดจนควรมีการปรับปรุงถนนนอกเมืองหรือถนนในถิ่นทุรกันดาร
ที่ใช้เดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางถนนและให้ประชาชน
เกิดความสะดวกในการใช้ถนนดังกล่าวในการขนส่งสินค้าเกษตรและการเดินทางท่องเที่ยว ร วมถึง
ควรบังคับใช้กฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและให้เป็นรูปธรรม  

ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ ่น (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การก ากับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส าหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล) ตอบชี้แจงว่า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของสมาชิกมีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการหลายประการ และเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่จุดเกิดเหตุอย่างแท้จริง รวมทั้งการน าแนวคิด Star Rating ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาใช้นั้น 
เป็นมาตรการที่นานาประเทศใช้กันตามค าแนะน าของสหประชาชาติ และสร้างความปลอดภัยทางถนน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์จะน าไปเพ่ิมเติมในรายงานต่อไป  

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป   

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                      (ไม่มี)   

 

 



 

- ๑๖ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

(๗) เรื่องอื่น ๆ                จ ำนวน    ๒    เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานของที่ประชุมได้แจ้งผลการด า เนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา  
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ สรุปได้ว่า  
มีการประชุมวุฒิสภาทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมทั้งสิ้น ๑๓๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยประมาณ  
มีการปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๓ ครั้ง มีสมาชิก
ขอปรึกษาหารือ จ านวน ๑๖๘ เรื่อง ใช้เวลาในการปรึกษาหารือทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ๑๐ นาที 

  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย 
  - พิจำรณำพระรำชก ำหนด   จ ำนวน ๒  ฉบับ 
   - วุฒิสภาอนุมัติ จ านวน ๒  ฉบับ 
 

  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระทู้ถำม 
  กระทู้ถำมที่รับมำด ำเนินกำร จ ำนวน ๓๕ กระทู้   
  ๑. กระทู้ถำมเป็นหนังสือ จ ำนวน ๑๘ กระทู ้
   ๑) กระทู้ถำมเป็นหนังสือที่ขอให้ตอบในที่ประชุม จ ำนวน ๑๕ กระทู ้
    - ตอบแล้ว จ านวน   ๓  กระทู้ 
    - ค้างตอบ จ านวน ๑๑  กระทู้ 
    - ตกไป จ านวน   ๑  กระทู้ 
   ๒) กระทู้ถำมเป็นหนังสือที่ขอให้ตอบในรำชกิจจำนุเบกษำ จ ำนวน ๓  กระทู ้
    - รอตอบ จ านวน   ๓  กระทู้ 
  ๒. กระทู้ถำมด้วยวำจำ จ ำนวน ๑๗ กระทู้   
   - ตอบแล้ว จ านวน   ๓  กระทู้ 
   - ตกไป จ านวน ๑๔  กระทู้ 
 
 
 

 ๗.๑ สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำ สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 
ครั้งที่หน่ึง 



 

- ๑๗ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปฏิรูปประเทศและกำรด ำเนินกำร 
  ตำมยุทธศำสตร์ชำติ จ านวน ๓  เรื่อง 
  ๑. พิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินการ  
   ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕  จ านวน ๑  เรื่อง 
  ๒. พิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินการ   
   ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑  เรื่อง 
  ๓. พิจารณารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ   
   ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ 
   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จ านวน   ๑  เรื่อง 

  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ 
  ๑. พิจำรณำบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งตำมบทบัญญัติ  
   ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย                               จ ำนวน ๒๖  ต ำแหน่ง   
   ๑) วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ                         จ านวน ๑๗  ต าแหน่ง  
   ๒) วุฒิสภาพิจารณาไม่ให้ความเห็นชอบ                      จ านวน   ๑  ต าแหน่ง  
   ๓) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
    คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
    ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
    ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  จ านวน   ๘  ต าแหน่ง 
  ๒.  พิจำรณำรำยงำนผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนจริยธรรม    
   สมำชิกวุฒิสภำของคณะกรรมกำรจริยธรรมวุฒิสภำ จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
  ๓.  พิจำรณำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร จ ำนวน ๒๔  เรื่อง 
  ๔. พิจำรณำรำยงำนประจ ำปีหรือรำยงำนอื่นของหน่วยงำน   
   หรือองค์กรต่ำง ๆ    จ ำนวน ๒๘ เรื่อง 
  ๕.  พิจำรณำญัตติ  จ ำนวน ๒  เรื่อง 
  ๖. พิจำรณำเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม   
   และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำร  จ ำนวน ๘  เรื่อง 
  ๗. พิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี   
   ตำมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร จ ำนวน ๒๖ เรื่อง 
  ๘.  เรื่องอื่น ๆ   จ ำนวน ๔  เรื่อง 
 



 

- ๑๘ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  เลขาธิการวุฒิสภาอ่านพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ ความว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ จะสิ้นก าหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน
ตามสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง  ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖    
 

เลิกประชุม เวลำ ๑๗.๑๐ นำฬิกำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักกำรประชุม 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

 ๗.๒ พระรำชกฤษฎีกำปิดประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่หน่ึง  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 


